

BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Thực hiện công văn số 592/SNV-CTTN ngày 16/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên năm 2005 trên địa bàn huyện từ năm 2007 đến năm 2016, UBND huyện Nga Sơn báo cáo Sở Nội vụ một số nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Nga Sơn là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, phía bắc giáp tỉnh Ninh Bình, phía đông giáp biển Đông, với 27 xã, thị trấn và dân số trên 150 nghìn người trong đó có khoảng 41 nghìn thanh thiếu niên, học sinh chiếm 27,8% dân số trên toàn huyện, thanh niên ngành nông, thủy sản chiếm 70,5% dân số. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm chăm lo công tác phát triển thanh niên, tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên và nhiều cơ chế đối với thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng tăng.

2. UBND huyện Nga Sơn đã kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên và đã bố trí 01 công chức chuyên trách quản lý nhà nước về công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Đối với cấp xã, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Đồng thời phân công cho công chức giữ chức danh Văn phòng – Thống kê thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện theo dõi tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn về công tác thanh niên.

Thống kê, tổng hợp, rà soát số lượng thanh, thiếu niên và công tác thanh niên trên địa bàn huyện; Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thanh niên.

Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên

Để thanh niên phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động xây dựng và bảo vệ tổ quốc, UBND huyện Nga Sơn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện theo tinh thần của Luật Thanh niên và Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 37/07/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên. Chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với Huyện đoàn và các ban, ngành có liên quan triển khai Luật Thanh niên đến từng thanh niên, giúp cho thanh niên nắm bắt được các quy định của pháp luật.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kể từ khi Luật Thanh niên năm 2005 có hiệu lực thi hành, Trong những năm qua, các cấp chính quyền trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Luật Thanh niên năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên. Thông qua nhiều loại hình, mở lớp tập huấn, diễn đàn, trao đổi, hướng dẫn, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội trại, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) tuyên truyền pháp luật... nhằm giúp cho ĐVTN hiểu rõ hơn chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên. Ngoài ra còn tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn và tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên và đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức cho đoàn viên thanh niên và học sinh đăng ký không mắc các tệ nạn xã hội. Phối hợp với Đài phát thanh và chương trình phát thanh học đường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu niên với thời lượng ngày một tăng.

Cụ thể huyện Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp in ấn và phát trên 200 tài liệu về Luật Thanh niên cung cấp xuống tới các cơ sở Đoàn.

Cấp xã đã mở được 150 buổi tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho các đồng chí là Bí Thư đoàn xã và 5 buổi cho cán bộ cấp huyện nhằm triển khai Luật Thanh niên trong toàn hệ thống

Trên cơ sở đó, các xã tiếp tục tổ chức quán triệt và tuyên truyền Luật thanh niên cho khoảng 2.500 ĐVTN; Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu thông qua hình thức trắc nghiệm kiến thức, hái hoa

dân chủ, thông qua sinh hoạt chi đoàn...những nội dung của Luật đã cơ bản được ĐVTN tiếp cận và áp dụng.

Trong những năm qua, UBND huyện đã cùng với các cấp các ngành tham gia tích cực trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho ĐVTN, giúp cho thanh niên hiểu biết về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên đã đạt được những kết quả đáng kể, giúp thanh niên hiểu được vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và nhân dân, làm trong sạch địa bàn và lập lại trật tự công cộng.

Tuy nhiên vẫn còn có một số mặt hạn chế nhất định:

- Công tác chỉ đạo ở một số địa phương chưa sâu sát, chưa có kế hoạch kiểm tra thường xuyên. Công tác phối hợp với các đơn vị chưa đồng bộ nên kết quả đạt được còn hạn chế.

- Số người vi phạm luật còn nhiều, tập trung ở đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, người dân lao động do ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, đặc biệt là của một bộ phận thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Nhận thức của một số cấp uỷ đảng chính quyền, thủ trưởng các đơn vị về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn chưa đầy đủ, từ đó đã làm giảm tính chủ động, năng động, sáng tạo của thanh niên.

- Vai trò, nhiệm vụ của UBND huyện trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, năm năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn chưa được thể hiện một cách rõ nét.

- Đội ngũ công chức, viên chức thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn chưa đáp ứng được yêu cầu và định hướng phát triển. Bên cạnh đó, bản thân một bộ phận công chức, viên chức thanh niên của UBND cũng chưa có tính chủ động; tính xung kích, sáng tạo trong việc tham các hoạt động của cơ quan, đặc biệt là trong một số lĩnh vực khó khăn.

- Tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc đặt ra.

- Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn chưa thực sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí hoạt động và chế độ cho thanh niên tham gia tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội còn hạn chế.

3. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên

Khi chưa có Luật Thanh niên năm 2005 thì Đảng và Nhà nước luôn khẳng định thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước, phát huy truyền thống của dân tộc, nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa hiện đại hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại theo phương châm đa phương hóa và đa dạng hóa, làm cho thế và lực của nước ta được củng cố vững chắc hơn mà thế hệ thanh niên góp một vai trò vô cùng to lớn, vì vậy Nhà nước đã tăng cường quản lý công tác thanh niên thông qua việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên.

Luật thanh niên năm 2005 đã tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tính chủ động của thanh niên, định hướng cho thanh niên rèn luyện phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình, đối với dân tộc, đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, các hoạt động của đoàn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đất nước, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm đang là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong phát triển kinh tế, xã hội, được Đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong những năm gần đây, công tác đào tạo nghề nói chung được cấp ủy đảng, chính quyền rất quan tâm. Nhiều chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm được ban hành và triển khai thực hiện như: Chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để giải quyết việc làm, chính sách dạy nghề cho người nghèo, thanh niên tàn tật, dạy nghề cho phụ nữ. Nhằm góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân. Thực hiện chính sách xuất khẩu lao động.

Đối với giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, khi Luật Thanh niên năm 2005 có hiệu lực thi hành thì chương trình giáo dục thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng đã được Đảng và Nhà nước triển khai thực hiện. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong việc ổn định chính trị, quốc phòng an ninh được nêu rõ ràng giúp cho thanh niên định hướng được trách nhiệm của mình với đất nước trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi đăng ký tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thăm hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. UBND huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thanh niên ngày càng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Rèn

luyện tác phong công nghiệp, năng lực của mình trong phát triển kinh tế-xã hội. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những vùng khó khăn, lực lượng thanh niên đã góp phần to lớn đưa các vùng này ngày càng phát triển. Nhận thức được vai trò của nguồn lực chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian qua, UBND huyện đã thực hiện chính sách của tỉnh, của Huyện ủy về thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên đạt được kết quả cao. Thực hiện Quyết định 798/2010 ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 76 công chức trẻ có trình độ về công tác tại 27 xã, thị trấn. Ký 01 hợp đồng theo đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện về công tác tại xã khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn. Thực hiện công tác quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những công chức, viên chức trẻ có đủ phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn.

Trong bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Xác định thanh niên là nguồn lao động chính để phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Huyện đã xây dựng nhiều chính sách chăm lo đến lợi ích của thanh niên, phát huy vai trò làm chủ đất nước của thanh niên.

Thanh niên đã và đang phát huy vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trở thành lực lượng đi đầu trong các phong trào và kế hoạch phát triển đất nước. Thanh niên thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình trên các lĩnh vực: giáo dục; lao động; bảo vệ tổ quốc; hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường; hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; bảo vệ sức khoẻ, thể dục, thể thao; hôn nhân và gia đình; tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Để tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe, hoạt động thể dục thể thao, huyện đã triển khai xây dựng Trung tâm thanh thiếu niên, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini, bể bơi. Nhằm nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu nhi huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ, võ đường hoạt động thu hút hàng trăm thanh niên tham gia luyện tập.

Về giải quyết chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện. Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 29/10/2012 của UBND huyện Nga Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 và triển khai đến tất cả các xã, thị trấn. Năm 2012, UBND huyện đã tiến hành tiếp nhận, xét duyệt được 317 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của cựu thanh niên xung phong trình Sở Nội vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải quyết, và ngày 10/6/2013 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi trả chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong của huyện Nga Sơn là 290 đối tượng. Trong năm 2013 tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, UBND huyện đã thu và tổng hợp được 117 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong trình Sở Nội vụ tỉnh thẩm định đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết chế độ cho số đối tượng này, và ngày 04/7/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi trả chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong của huyện Nga Sơn là 108 đối tượng. Năm 2014 UBND huyện Nga Sơn đã tiếp nhận, xét duyệt được 22 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của cựu thanh niên xung phong trình Sở nội vụ tiếp nhận, thẩm định.

Luật Thanh niên năm 2005 đã khẳng định công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác quần chúng của Đảng, nhằm tác động một cách đồng bộ để bồi dưỡng, động viên thanh niên phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên, Nhà nước đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng bằng cơ chế, chính sách và luật pháp nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo thanh niên, trên cơ sở đó các cấp chính quyền ban hành chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch và pháp luật để phát triển thanh niên. Trên cơ sở đó ngày càng hoàn thiện các quy định pháp luật của Nhà nước về thanh niên.

Luật Thanh niên ra đời tạo cơ sở pháp lý để Đảng và Nhà nước tiến hành hợp tác quốc tế về thanh niên tạo điều kiện giao lưu giữa thanh niên các nước trên thế giới, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên.

4. Việc lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực hằng năm và từng giai đoạn.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, UBND huyện đã chủ động xây dựng Chương trình phát triển thanh niên huyện Nga Sơn trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung phát triển thanh niên, UBND huyện đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp, đề án đã được UBND tỉnh triển khai và đem lại hiệu quả cao như: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc; khỏe để lập thân, giữ nước; phổ biến, giáo dục pháp luật; đào tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

5. Đánh giá chung kết quả thực hiện Luật Thanh niên

- Kết quả đạt được: Từ khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành, công tác thanh niên và phong trào thanh niên từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Các nội dung về việc triển khai các quy định của Luật Thanh niên phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đạt được một số kết quả đáng khích lệ; các cấp, các ngành đã bắt đầu vào cuộc cùng với Đoàn thanh niên trong việc chăm sóc, giáo dục thanh niên, tạo cơ chế cho Đoàn thanh niên các cấp hoạt động. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành đã thực hiện việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, đặc biệt là các hoạt động như: xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Qua đó

đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên từng bước được cải thiện, có lối sống tích cực gắn kết với cộng đồng, hạn chế các vi phạm pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên được cải thiện rõ rệt từ khi Luật Thanh niên được ban hành, chú trọng công tác xây dựng chất lượng đội ngũ thanh niên. Từ đó đã tạo được sự gắn kết giữa thanh niên với chính quyền chăm lo, bảo vệ nguồn lợi chính đáng cho thanh niên, thanh niên thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

- Những tồn tại, hạn chế: Công tác triển khai, quán triệt các nội dung chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được sâu rộng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thiếu tính thường xuyên, chủ yếu diễn ra theo các đợt hoạt động cao điểm nên chưa đạt hiệu quả cao.

Việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực chưa rõ nét; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan với Đoàn thanh niên các cấp để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chưa chủ động và chặt chẽ.

Tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên vẫn xảy ra nhiều. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp; tính chủ động tham mưu của thanh niên còn thấp. Một số thanh niên chưa quan tâm hoặc ngại tham gia các hoạt động xã hội, chưa xác định được hướng đi cho cuộc sống.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Tình trạng thất nghiệp còn cao. Việc huy động các nguồn đầu tư còn hạn chế.

- Nguyên nhân: Một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện chưa quan tâm đúng mức về thanh niên và công tác thanh niên. Chưa phân định được chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên.

Những mặt trái của cơ chế thị trường trong thời kỳ hội nhập tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của một bộ phận thanh niên dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên ngày càng tăng.

Một số chính sách chưa phù hợp thực tiễn và chậm được bổ sung.

III. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.

Luật Thanh niên ban hành từ năm 2005, đến nay thực tiễn đã có nhiều thay đổi, nhiều quy định của Luật Thanh niên còn chung chung, chưa có chế tài đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện các quy định của Luật Thanh niên...do đó cần sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên cho phù hợp với đời sống xã hội.

Cần thể chế hóa các quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất từ trung ương đến địa phương về thanh niên.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Thanh niên năm 2005. Những nội dung đề xuất cần sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm hoàn thiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh

niên, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác thanh niên.

Việc sửa, bổ sung những quy định pháp luật về lĩnh vực thanh niên phải đảm bảo tính khả thi của Dự án Luật khi ban hành.

Phương án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

Cần sửa đổi, bổ sung một số chương, điều của Luật Thanh niên năm 2005.

Để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về công tác thanh niên cần bổ sung thêm một chương nói về trách nhiệm quản lý Nhà nước về thanh niên trong đó nêu rõ vai trò của Bộ Nội vụ được Chính phủ giao nhiệm vụ giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về thanh niên.

Luật Thanh niên quy định khá rõ về quyền và nghĩa vụ của thanh niên nhưng chưa có chế tài xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm. Vì vậy cần bổ sung thêm một chương nói về Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên.

Cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc chủ trì, đôn đốc thực hiện Luật Thanh niên./.

Nơi nhận:

-SNV (B/c);

-Lưu: VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Quyết